

## ❑ ธีระเกียรติ ❑ แนะสทศ.สังคายนาข้อสอบ

● นำเสนอเมื่อ 2 พ.ย. 2558

รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ตรวจสอบสอบ GAT  
แนะสทศ.สังคายนาข้อสอบ ยืนยันศธ.จะพยายามทำให้ข้อสอบยุติธรรมจริงๆ และได้มาตรฐาน  
दानสทศ.ชวนนักเรียน- ผู้ปกครองใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ใบประกาศรับรองรายงานผลGAT-PATฟรี

วันนี้ (31 ต.ค.) เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(สทศ.) ตรวจสอบการจัดการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2559 โดย นพ.ธีระเกียรติ  
กล่าวว่า การตรวจสอบสอบแต่ละครั้ง อย่ายึดความเป็นเพียงพิธีกรรม  
เพราะสทศ.จัดการสอบโดยมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 3 แสนคน  
หากรวมครอบครัวที่ต้องมากับบุตรหลานด้วย ก็เท่ากับว่าการสอบแต่ละครั้งมีผู้เกี่ยวข้องนับล้านคน  
เพราะฉะนั้นต้องมีการควบคุมการสอบอย่างรัดกุม ส่วนมาตรฐานข้อสอบนั้นยังไม่สามารถยืนยันไม่ได้ว่าได้มาตรฐาน  
100% เพราะแม่แต่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  
ที่ไต่ถามการวิเคราะห์คลังข้อสอบของตนเองย้อนหลังไป100 กว่าปีในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังพบว่า  
ข้อสอบครั้งหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะทำดีที่สุดก็ต้องบอกว่ายู่ในช่วงการพัฒนา  
ซึ่งสทศ.คงต้องสังคายนาข้อสอบทั้งหมด เพื่อให้ข้อสอบในปีต่อไปดีขึ้น และขอให้นักเรียนทุกคนรอฟัง  
เพราะศธ.จะพยายามทำให้ข้อสอบมีความยุติธรรม และได้มาตรฐาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ถือว่า สทศ.ดำเนินการจัดสร้างข้อสอบได้ดี แต่ก็ต้องพัฒนาต่อไป  
โดยปีการศึกษา 2559 สทศ.จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัย ร้อยละ 20  
ในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียน ป.6 วิชาภาษาไทย  
หากทำได้ดีก็จะขยายข้อสอบอัตนัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความเคยชิน  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราไม่สอบอัตนัยนักเรียนชั้น ม.6 เพราะเด็กยังไม่เคยชิน  
อีกทั้งเป็นช่วงชั้นสำคัญที่คะแนนสอบมีผลต่อชีวิตของเด็กมาก  
หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะสร้างความเสียหายตามมาได้

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สนามสอบ รร.สันติราษฎร์ มีผู้เข้าสอบ GAT จำนวน 1,594 คน  
ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามในปีนี้เป็นปีแรกที่  
สทศ.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประกาศผลสอบ GAT-PAT โดยนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าเว็บไซต์ของ  
สทศ.เพื่อพิมพ์ใบประกาศรับรองรายงานผลGAT-PAT โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเดิมจะต้องเสียค่าพิมพ์ครั้งละ 20  
บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง  
ขณะเดียวกันหากมหาวิทยาลัยใดต้องการให้ผู้เรียนยื่นใบประกาศรับรองรายงานผล GAT-PAT  
ดังกล่าวในการรับสมัครระบบรับตรง  
ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนที่บาร์โค้ดก็จะปรากฏคะแนนสอบในแต่ละวิชาขึ้นมา  
ซึ่งสามารถป้องกันการแกะคะแนนได้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้.

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 31 ตุลาคม 2558](#)